

# ด่วนที่สุด

ที่ พท ๐๐๑๕/ว.๓๓๑



มหาวิทยาลัยทักษิณ  
รับ 0701 วันที่ 9 ก.พ. 64  
เวลา 16.50 น.

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  
ถนนรามесวรรค์ พท ๙๓๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง  
และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เปิดรับข้อเสนอ  
โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน  
๐๒๑๑/ว๑๑๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงพลังงานโดยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จัดสรร  
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๖,๕๐๐ ล้านบาท โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของประเทศ โดยมีหน่วยงาน  
ราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ สามารถขอรับการสนับสนุนโดยให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน  
ยื่นขอโครงการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ <http://project.enconfund.go.th> รายละเอียดปรากฏตาม  
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

อนึ่ง กระทรวงพลังงาน มีนโยบายสนับสนุนโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ  
พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับทุกจังหวัดในกรอบวงเงินจังหวัดละ  
๒๕ ล้านบาท ประกอบด้วย สถานีพลังงานชุมชน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตไฟฟ้า  
พลังงานแสงอาทิตย์ (Off-grid)

เพื่อให้นโยบายดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ  
และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการของจังหวัดพัทลุง จึงขอประชาสัมพันธ์  
ให้ท่านได้รับทราบ และยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้โดยตรง ที่เว็บไซต์  
<http://project.enconfund.go.th> ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  
และส่งสำเนาโครงการให้จังหวัดพัทลุงทราบ และหากมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการที่มีลักษณะเข้า  
ข่ายเป็นโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ขอให้หน่วยงาน  
ที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/ส่งโครงการ

ส่งโครงการฯ ดังกล่าว ไปที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมให้ คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดพัทลุง พิจารณากลับกรองโครงการฯ เสนอ คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพัทลุง (กบจ.) ให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อนุมัติให้ยื่นเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ <http://project.enconfund.go.th> ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูเกียรติ วงศ์กระพันธ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

เอกสารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

